



Vắc-xin và Bệnh Tự Kỷ: Hãy Làm Sáng Tỏ Quan Niệm Sai Này



Tôi đang thắc mắc về bệnh tự kỷ. Vắc-xin có an toàn cho con của tôi không?

Vắc-xin không gây bệnh tự kỷ.

Nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới, với sự tham gia của hàng trăm nghìn trẻ em, đều cho thấy điều tương tự: vắc-xin không gây bệnh tự kỷ.



Nhưng đã có một nghiên cứu cho thấy sự liên kết giữa vắc-xin và bệnh tự kỷ mà?

Hiểu lầm dựa trên những lời nói dối từ một nghiên cứu mất uy tín.

Năm 1998, một người đàn ông tên Andrew Wakefield đã xuất bản một bài báo tuyên bố rằng có một sự liên quan giữa vắc-xin MMR (measles, mumps, rubella – tức bệnh sởi, quai bị, rubella) và bệnh tự kỷ. Các nhà khoa học đã rất lo lắng và đã thực hiện nhiều nghiên cứu để cố gắng tìm ra mối liên hệ này. Sau đó, các chuyên gia biết được rằng Wakefield đã làm giả dữ liệu cho bài báo này. Tại sao? Ông ấy muốn đánh lừa mọi người để ông ấy có thể kiếm tiền từ việc bán một loại vắc-xin cạnh tranh khác.



Wakefield đã bị mất giấy phép hành nghề y ở nước nhà là vương quốc Anh. Tạp chí xuất bản bài báo đã thu hồi lại bài đó. Kể từ đó, không ai, kể cả Wakefield, có thể chứng minh bất kỳ mối liên hệ nào giữa các vắc-xin và bệnh tự kỷ.



Để biết thêm thông tin: kingcounty.gov/immunization



Tại sao tôi không nên tin vào nghiên cứu của Wakefield?

Nghiên cứu đó đã phi đạo đức theo nhiều cách.

Wakefield muốn kiếm tiền. Ngay cả trước khi nghiên cứu, các luật sư đã trả tiền cho Wakefield nhằm tạo ra nghi ngờ về vắc-xin MMR. Trên thực tế, Wakefield đang cố gắng sản xuất vắc-xin cho bệnh sởi của riêng mình và ông ấy không muốn có bất kỳ sự cạnh tranh nào.



Nghiên cứu đó quá nhỏ. Nghiên cứu bao gồm 12 trẻ em. Con số này quá nhỏ để đại diện cho dân số nói chung.

Wakefield đã tạo ra dữ liệu giả về những người tham gia nghiên cứu. Wakefield cho rằng vắc-xin MMR đã khiến những đứa trẻ trong nghiên cứu của ông mắc chứng tự kỷ. Trên thực tế, một số trẻ em đó có vấn đề về phát triển, như tự kỷ, trước khi họ được tiêm vắc-xin. Những đứa trẻ khác chưa bao giờ thực sự được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.



Vậy nguyên nhân gây ra bệnh tự kỷ là gì?

Tự kỷ không có một nguyên nhân duy nhất.

Vắc-xin không gây tự kỷ. Chúng ta biết rằng chứng tự kỷ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, bao gồm cả gen di truyền và môi trường của trẻ. Với sự hỗ trợ và tình yêu từ cha mẹ và người chăm sóc, trẻ tự kỷ có thể có cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Tiêm vắc-xin là một trong những bước an toàn nhất, hiệu quả nhất mà quý vị có thể thực hiện để bảo vệ sức khỏe của con mình, hiện tại và trong tương lai.

